



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามเข้าร่วมงานสร้างสัมพันธ์กับอัลกุรอาน - 8 /May/ 2019

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เข้าร่วมงานสร้างความสัมพันธ์กับอัลกุรอาน เนื่องในเดือนรอมฎอน ณ ศูนย์นิเยฮ์ฮอมาโมดัยนี ซึ่งได้รับกลิ่นไอหอมหวานด้วยพระพจนารถแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า โดยมีบรรดานักกอรี นักอ่านบทควา และนักอ่านล่านำเกี่ยวกับอะฮ์ลุลบัยต์ ซึ่งใช้เวลา 3 ชั่วโมงเต็มด้วยกัน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวในพิธีการนี้ โดยถือว่า หนึ่งในความต้องการหลักของมนุษยชาติและสังคมอิสลามในวันนี้ คือ การทำความเข้าใจวิทยาการของอัลกุรอานและการปฏิบัติตาม และท่านผู้นำยังได้ชี้ถึงการอธิบายของอัลกุรอานในการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจ เหล่าผู้ปฏิเสธ และเหล่าจอมเผด็จการทั้งหลาย รวมทั้งการยืนหยัดในการเผชิญกับพวกเหล่านั้น โดยกล่าวว่า “เกียรติยศที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันและความก้าวหน้าพิเศษของประชาชาติอิหร่าน ในตลอดช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา อันเนื่องด้วยสาเหตุมาจากการปฏิบัติตามอัลกุรอานและการยืนหยัดด้วยอัลกุรอาน และในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นเพียงวิธีการเดียวที่จะประสพชัยชนะเหนือเหล่าชาตนา พวกปฏิเสธได้ ก็คือ การยืนหยัดเท่านั้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า หนึ่งในอุปสรรคของวันนี้ในโลกอิสลาม คือ การไม่เข้าใจในวิทยาการของอัลกุรอานและการไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน โดยท่านกล่าวเสริมว่า “พวกเหล่านั้นที่กำลังอยู่สถานะของประธานาธิบดีหรือกษัตริย์ในบางประเทศได้ปาวตะโกนใส่ประชาชนทั้งหลายของตน พวกเขาเหล่านั้นคือ พวกที่อัลกุรอานได้กล่าวอย่างชัดว่ามีคำสั่งให้ทำการยืนหยัดต่อพวกเขาและยังเน้นอีกว่า อย่าได้ไว้ใจต่อพวกเขาเป็นอันขาด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงการขับเคลื่อนของการตื่นตัวในโลกอิสลามและการลุกขึ้นยืนหยัดของประชาชนในบางประเทศเมื่อหลายปีที่ผ่านมา โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การขับเคลื่อนนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่รู้ถึงคุณค่าของมันและมีการไว้ใจต่อสหรัฐและรัฐเดือนไซออนิสต์จึงต้องสิ้นสุดลง แต่ทว่าประชาชาติอิหร่านด้วยกับบะรอกัต(ความเป็นสิริมงคล)ของท่านอิมามผู้ทรงเกียรติของเราที่มีความรอบรู้ในวิทยาการของอัลกุรอาน และทราบดีถึงคุณค่าของการขับเคลื่อนและการปฏิวัติอิสลาม นับตั้งแต่ช่วงแรก ท่านก็ได้ไว้ใจต่อชาตนาอำนาจและมีการยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับพวกเขาเหล่านั้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวในคำพูดของท่านโดยถือว่า อัลกุรอาน คือ ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ไม่มีความเหมือน และท่านยังได้เน้นอีกว่า จะต้องมีการจัดพิธีการในการอ่านอัลกุรอานอย่างเป็นศิลปะ โดยกล่าวว่า “การอ่านอัลกุรอานอย่างเป็นศิลปะและการฟังและถูกต้องในหลักอักษร จะส่งผลดีต่อบรรดาผู้ฟังและมีการเข้าใจในอัลกุรอานด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความเข้าใจอัลกุรอาน คือบทนำเบื้องต้นในการเปิดประตูแห่งวิทยาการอันมากมายมหาศาล และท่านผู้นำยังได้ชี้ถึงการจัดงานอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอน โดยเน้นว่า “จะต้องมีการจัดงานเช่นนี้ในมัสยิดต่างๆตลอดทั้งปี และจะต้องทำให้มัสยิดทั้งหลายนั้นได้กลายเป็นฐานแห่งอัลกุรอาน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า “นอกเหนือจากการจัดงานอ่านอัลกุรอาน จะต้องมีการอธิบายอัลกุรอานด้วย เพื่อที่จะได้มีการเพิ่มศักยภาพทางวิทยาการของอัลกุรอานและศาสนาในสังคม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นว่า “ความรักและความผูกพันต่อวิทยาการของอัลกุรอาน จะเป็นเหตุให้มีความมั่นคงและความเข้มแข็งในสังคมและในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกนี้และปรโลก”

ในพิธีการนี้ คณะอาจารย์ นักกอรีเยาวชน บรรดากลุ่มต่างๆในการอ่านร่วมกัน กลุ่มนะซีด นักอ่านล่านำและบทควาได้ร่วมทำกิจกรรมตามรายการที่กำหนดไว้



ในช่วงท้ายของพิธีการ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติได้นำมาชมกับริบและอิซาอ์ร่วมกับบรรดาแขกทั้งหลายอย่างพร้อมเพรียงกัน

دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir
